

วัน พุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

## สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

### ปลุกกระแส Soft Power ด้านอาหาร

### จัดงาน “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร”

กำแพงเพชร - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สืบสานมรดกวัฒนธรรม Soft Power ด้านอาหารและวัฒนธรรม จัดงาน “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร” ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) งานนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power ด้านอาหาร บนอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม กระตุ้นการรับรู้ของประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒

**พิธีเปิด** - งาน “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ” เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยมี นายชาติป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตรให้กับ ๓ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชุมชนตำบลไตรตรึงษ์ ชุมชนตำบลนครชุม และชุมชนตำบลในเมือง นอกจากนี้ในพิธีเปิดมีการแสดงการบรรเลงเพลงจากวงดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแสดงพิธีเปิด “เทิดไถ้รัชกาลที่ ๕” การนำเสนอสื่อวีดิทัศน์เรื่องราว Soft Power อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการนำเสนออาหารพื้นบ้าน “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร”

**การแสดง** - ช่วงหลังพิธีเปิดมีการแสดงจากวงดุริยางค์สากล (ออร์เคสตรา) กรมศิลปากร ร่วมกับเครือข่ายดนตรีวงดุริยางค์สากลในจังหวัดกำแพงเพชร โดยการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ การแสดงเพลงบรรเลง จำนวน ๓ บทเพลง ประกอบการแสดงโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ศูนย์วิจัยศึกษาศิลปวัฒนธรรม กำแพงเพชร ประกอบด้วย เพลงระบำอิฐฐาน เพลงบุษบาเสียงเทียน และเพลงระบำซากังราว ช่วงที่ ๒ เป็นการแสดงประกอบการเล่าเรื่องตำนานเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ ๕ และช่วงที่ ๓ การแสดงบรรเลงเพลงจากวงดุริยางค์สากล (ออร์เคสตรา) กรมศิลปากร



**นิทรรศการ อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน** – ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร” โดยมีการจัดแสดงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันหลากหลายของ ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลไตรตรังษ์ ชุมชนตำบลนครชุม และชุมชนตำบลในเมือง นอกจากนี้ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ ยังได้ทำการศึกษาและพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ์ผ่านกรอบแนวคิดตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ สำหรับอาหาร ๗ เมนู ประกอบด้วยอาหารทรงโปรดและอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ขนมจีนน้ำยาจากตำบลไตรตรังษ์ ผักทอดจากตำบลนครชุม พล่าน้ำเปลี้ยจากตำบลในเมือง ข้าวคลุกน้ำพริกกะปิ กรีนคาเวียร์แกงไข่น้ำใส่เป็ดย่าง (ไข่ผ่า) และข้าวแช่ชาววัง (ข้าวสามสี) ซึ่งในเมนูอาหาร ๒ เมนูสุดท้ายได้มีการพัฒนาโดยการนำไข่ผ่าและข้าวสามสีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้เมนูอาหารแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเป็นของที่ระลึก จำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสื้อ กระเป๋า และพวงกุญแจ

งานนี้ได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร อาทิ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังมี ชุมชนต้นเรื่องวัฒนธรรมทั้ง 3 ชุมชน คณะผู้บริหาร นายกสภามหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้มีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของงาน “มรดกวิถีชุมชน ๒ ผังสายน้ำ ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ซึมซับบรรยากาศย้อนยุคได้อย่างเต็มที่และบันทึกภาพเป็นความทรงจำอันน่าประทับใจ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จมาเยือนพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ยังความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกรชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

#####

ข่าวประชาสัมพันธ์



[https://acc.kpru.ac.th/main/?page\\_id=696&lang=TH](https://acc.kpru.ac.th/main/?page_id=696&lang=TH)